

กลยุทธ์ เป้าประสงค์ และตัวชี้วัด

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด
<p>๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน</p>	<p>๑. พัฒนาและปรับปรุงเส้นทางคมนาคมในความดูแลของเทศบาลให้สามารถใช้ได้ทุกฤดูกาล</p> <p>๒. ก่อสร้าง/พัฒนา/ปรับปรุง และบูรณะระบบสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า ถนน ฯลฯ ให้มาตรฐานครอบคลุมพื้นที่รับผิดชอบ ตามความจำเป็นเร่งด่วนตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล</p> <p>๓. ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กในเส้นทางที่ประชาชนใช้ตามความจำเป็น</p>	<p>ประชาชนมีโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคม ที่สะดวกและปลอดภัย มีระบบสาธารณูปการทั่วถึง</p>	<p>โครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐานและทั่วถึงเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๕</p>
<p>๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต</p>	<p>๑. สนับสนุนหมู่บ้านในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน</p> <p>๒. ร่วมมือและสนับสนุนกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาเสพติดและอบายมุข</p> <p>๓. สนับสนุนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน</p> <p>๔. เสริมสร้างและสนับสนุนเด็ก เยาวชนสตรี ผู้สูงอายุ และผู้พิการ</p> <p>๕. ส่งเสริมและสนับสนุนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ให้มีความสามารถดูแล</p>	<p>เด็กและเยาวชนมีการศึกษาที่ดี ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน</p>	<p>เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษา ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๗๐</p>

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด
	<p>สุขภาพอนามัยของประชาชนได้</p> <p>๖. สนับสนุนสื่อการเรียนการสอนทุกระดับ</p> <p>๗. พัฒนาและปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก</p>		
๓. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมือง การบริหาร	<p>๑. สนับสนุนการปกครองระบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข</p> <p>๒. สนับสนุนนโยบายรัฐบาล ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่ของเทศบาล</p> <p>๓. ส่งเสริมความสามัคคีให้เกิดกับบุคลากรในหน่วยงาน</p>	มีการบริหารจัดการที่ดีภายในองค์กร มีความโปร่งใส สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการบริการและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๘๕
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน และพาณิชย์กรรม	๑. สนับสนุนส่งเสริมกลุ่มอาชีพ ให้เกิดรายได้ในชุมชน	พัฒนาและส่งเสริมอาชีพเพิ่มรายได้แก่ประชาชน	ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพียงพอเพิ่มมากขึ้น ร้อยละ ๖๐
๕. ยุทธศาสตร์พัฒนา ด้านการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	<p>๑. สนับสนุนให้ปลูกต้นไม้</p> <p>๒. รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเท้า รวมทั้งกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล</p> <p>๓. สนับสนุนการอนุรักษ์ รณรงค์กำจัดผักตบชวา</p>	ประชาชนมีสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น โดยมุ่งเน้นการกำจัดขยะมูลฝอย บำบัดฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และปรับปรุงภูมิทัศน์	การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ร้อยละ ๕๐
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการอนุรักษ์ ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณีท้องถิ่น	๑. สนับสนุนและส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น ประเพณีขึ้นปีใหม่ ประเพณี สงกรานต์	ส่งเสริมการอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้คงอยู่อย่างยั่งยืน	ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๘๐